

### ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 31.07 แนวโน้มแข็งค่า หลังดอลลาร์อ่อน ให้กรอบวันนี้ 31.00-31.15

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 พ.ค. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาท เปิดตลาดเช้าอยู่ที่ระดับ 31.07 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากเย็นวันศุกร์ที่ปิดตลาดที่ระดับ 31.20 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทเช้านี้เปิดตลาดแข็งค่าค่อนข้างมากจากเย็นวันศุกร์ เป็นผลจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงิน หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.ของสหรัฐ ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้มาก จึงเป็นตัวกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า ขณะที่วันนี้คาดว่าเงินบาทยังมีทิศทางที่แข็งค่าได้ต่อ และยังคงติดตามสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิดในประเทศด้วยเช่นกัน

"บาทแข็งค่ามากจากวันศุกร์ เพราะตัวเลข non farm payroll ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้มาก โดยเพิ่มขึ้นเพียง 2 แสนกว่าตำแหน่ง จากที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มเกือบ 1 ล้านตำแหน่ง จึงเป็นตัวกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุล วันนี้ตลาดเอเชียคงจะย่อยข่าวเรื่องตัวเลข non farm เป็นหลัก" นักบริหารเงินระบุ

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00-31.15 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (7 พ.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.33999% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.35123%

#### \* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 108.84 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 109.11 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.2155 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.2078 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 31.234 บาท/ดอลลาร์

- คลังย่น อดฉีดเงินเพิ่ม 2 พันบาท เข้า "เราชนะ-ม 33 เรารักกัน" ช่วยประชาชนบรรเทาภาระค่าครองชีพ หลังอ่วมโควิด-19 ได้เร็วกว่าการเยียวยาแบบเฉพาะเจาะจง แถมช่วยกระตุ้นใช้จ่าย อานิสงส์ดีถึงผู้ประกอบการรายย่อย-ร้านอาหาร แจง ก.ค.64 ยังมี "คนละครึ่ง" หมัดเด็ดฉีดเงินเข้าระบบครึ่งปีหลัง

- ผู้อำนวยการใหญ่ บวท.บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) (ปฏิบัติการ) คาดการณ์ว่า ปริมาณเที่ยวบิน ปี 2564 ว่า หลังเกิดการระบาดของโควิดระลอก 3 ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่าง ต.ค. 2563-ก.ย. 2564) ไว้ที่ 323,093 เที่ยวบิน จากเดิมที่ คาดการณ์ไว้ 518,790 เที่ยวบิน ลดลง 38% โดยการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณเที่ยวบิน โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายน 2564 มี ปริมาณเที่ยวบินคงที่ แต่ในช่วงครึ่งเดือนหลัง ตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์พบว่าปริมาณ เที่ยวบินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

- วัคซีนแอสตราฯ ของสยามไบโอไซแอนซ์ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากยุโรป-อเมริกาแล้ว พร้อมส่งมอบให้รัฐบาลเร็ว ๆ นี้ ขณะที่ 'หมอยง' เผยผลศึกษาฉีดซิโนแวค-แอสตราฯ กระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 266,000 ตำแหน่งในเดือนเม.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1,000,000 ตำแหน่ง ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่ต่ำกว่าคาดนั้น ได้ช่วยคลายความวิตกกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรดาบริษัทเติบโตที่มีมูลค่าสูง

ส่วนอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.1% ในเดือนเม.ย. สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 5.8%

- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ระบุว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง เพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนก.พ. และเมื่อเทียบรายปี สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง พุ่งขึ้น 4.5% ในเดือนมี.ค. ส่วนยอดขายในภาคค้าส่ง เพิ่มขึ้น 4.6% ในเดือนมี.ค. หลังจากทรงตัวในเดือนก.พ. ขณะที่เจ้าของธุรกิจจะใช้เวลา 1.22 เดือนในการขายสินค้าจนหมดสต็อก ลดลงจากระดับ 1.26 เดือนในเดือนก.พ.

- ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโกกล่าวว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนเม.ย. ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ทำให้เฟดยังไม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในเร็ว ๆ นี้

- ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญสัปดาห์นี้ ประกอบด้วย ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ยอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค. (เบื้องต้น) และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

- องค์การการค้าโลก (WTO) จะจัดการหารือเกี่ยวกับความจำเป็นในการเปิดเสรีสิทธิบัตรของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แม้สหรัฐและฝรั่งเศสสนับสนุนข้อเสนอในการยกเว้นสิทธิบัตรดังกล่าว แต่เยอรมนียังคงคัดค้านข้อเสนอนี้ ดังนั้น WTO จึงจำเป็นต้องจัดการหารือกันในประเด็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIPS) สำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้